



# สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- สธ.ประกาศควบคุมกัญชาให้เป็นสมุนไพรควบคุม ส่งผลให้ร้านค้ากัญชาในเชียงใหม่กว่า 747 แห่งต้องขอใบอนุญาตและจำหน่ายเฉพาะผู้มีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ทำให้การเข้าถึงยากขึ้นและกระทบธุรกิจที่เน้นการขายเพื่อสันติการอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ มูลค่าความเสียหายของธุรกิจกัญชาในเชียงใหม่อาจแตะปีละกว่า 1.3 พันล้านบาท ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนและเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการเยียวยา ทั้งนี้ การควบคุมใหม่นี้คาดว่าจะช่วยลดการเข้าถึงของเยาวชนและเน้นการใช้ในทางการแพทย์อย่างแท้จริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- ตามที่สธ.มีการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2565 ที่กำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่ยังไม่มีกฎหมายใดมาใช้ควบคุมเฉพาะ จึงควรมีการควบคุมไม่ให้นำเฉพาะส่วนที่เป็น "ช่อดอก" ไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ โดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์ภายใต้ใบสั่งแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และจำกัดปริมาณการใช้ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ หรือในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด สวนสาธารณะ และหอพัก รวมถึงห้ามโฆษณาทุกช่องทาง ผู้ประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้า ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ.(สยามรัฐ, มติชน ) เว็บไซต์ tnn</p> <p>- อย. เผย อย.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.68 ได้ตรวจสอบสถานประกอบการ 21 แห่ง พบกระทำความผิด 8 แห่ง และตรวจยึดผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยกว่า 470 รายการ เช่น เยลลี่ บราวน์นี ช็อกโกแลตที่มีสารสกัดกัญชา ฯลฯ โดยไม่มีการขออนุญาต หรือไม่มีฉลากภาษาไทยอย่างถูกต้อง และมีผลิตภัณฑ์ 24 รายการ อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ หากพบว่ามีปริมาณ THC เกินร้อยละ 0.2 จะดำเนินคดีทันที ส่วนการนำเข้า อย.ได้สุ่มตรวจเยลลี่จากต่างประเทศ พบว่าเกินมาตรฐานสำเร็จรูป รสชะเอม และกลิ่นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นผลไม้ต่างๆ มีสาร THC เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงดำเนินคดีกับผู้นำเข้าและสั่งอายัดสินค้า พร้อมกำชับให้ด่านทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าในลักษณะเดียวกัน เตือนให้ระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ซึ่งจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง มีเลขสารบบอาหาร และแสดงฉลากภาษาไทยพร้อมคำเตือนชัดเจน หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, hfocus)</p> <p>- เครือข่ายเยาวชน “ไม่นะกัญชาและยาเสพติด” (Youth Network Against Cannabis: YNAC) แฉลงการณ์ไม่เห็นด้วยกลุ่มเขียนอนาคตกัญชาไทย ค้านนำกลับยาเสพติด อาจถูกตีความสร้างผลกระทบต่อสังคม ใช้เชิงสันติการ เรียกร้องให้รมว.สธ. แสดงจุดยืนที่ชัดเจน อย่าได้หวั่นไหวต่อกระแสเรียกร้องที่ละเลยความเสียหายของประเทศ และเดินหน้านำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดตามกรอบกฎหมาย โดยกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 22</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ voicetv</p>	

## สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

f. fanmoph  
• I Love MOPH

X. pr\_moph  
@ healthmoph

• http://pr.moph.go.th  
• moph channel

☎ 0 2590 1311-2  
☎ 0 2591 8613



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รมว.สธ. เยี่ยมชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 22 "ภูมิปัญญาไทย ซอฟต์แวร์ไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" เผยจัดงาน 5 วัน มีผู้เข้าชมเกือบ 3 แสนคน สร้างรายได้รวมกว่า 198 ล้านบาท เฉพาะการซื้อขายที่เป็นเงินสดเกือบ 50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับการจัดงานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ถือว่ามีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจน ซึ่งรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย ในปีงบประมาณ 2569 ที่จะถึงนี้ จึงมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นวงเงินถึง 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ สธ.ยังสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรไทย ยาไทย ในโรงพยาบาลควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน ซึ่งจะเร่งรัดในด้านการพัฒนางานวิจัยสมุนไพรไทยที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น ลดช่องว่างระหว่างการใช้ยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน เพราะ “คนไทยรักประเทศไทย รักความเป็นไทย สมุนไพรไทยต้องโตไปพร้อมกับคนไทย”</p>	
<p><b>โครงการแจกถุงยางอนามัยในสถานศึกษา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (CH7, มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สธ. กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ด สปสช. แสดงข้อคิดเห็นเรื่องปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV ในไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงพบอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนลดลงเป็นจำนวนมากสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าไม่กล้าซื้อใช้และมาจากทัศนคติทางเพศของคนรุ่นใหม่มองว่า HIV ติดแล้วรักษาได้ จึงเป็นที่มาของโครงการแจกถุงยางอนามัยในสถานศึกษาโดยดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับสถานศึกษาทุกระดับ แจกถุงยางอนามัยฟรีพร้อมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องรวมถึงป้องกันการติดเชื้อ HIV ระยะแรกเริ่มดำเนินโครงการตามเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น กทม. ชลบุรี ขอนแก่น และนครราชสีมาเป็นต้น</p>	
<p><b>โครงการคนไทย 7.2 ล้านคน รู้ค่าความเสี่ยงโรคไต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โครงการคนไทย 7.2 ล้านคนรู้ค่าความเสี่ยงโรคไตภายใต้โครงการป้องกันโรคไตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยหวังให้คนไทยรู้ค่าความเสี่ยงและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพไต ช่วยลดผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาไตวายใหม่ ที่มีเฉลี่ยปีละ 17,000 ราย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดทดแทนไตคนละ 220,000 – 280,000 บาทต่อปี และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาวได้ถึง 3 ล้านล้านบาท</p>	
<p><b>การลักลอบขายผลิตภัณฑ์อาหารผิดกฎหมาย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3, ข่าวสด, แนวหน้า, CH7)</p> <p>- อย. ร่วมกับ ตำรวจ ปคบ. และสสจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบขายผลิตภัณฑ์อาหารผิดกฎหมายพร้อมยึดและอายัดต้มใบกระท่อมปรุงรสจำนวน 2,445 ขวด ยาที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นความผิด 5 รายการ จำนวน 58 ชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 36 ชิ้น รวมมูลค่าประมาณ 250,000 บาท ผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร และ พ.ร.บ.ยา จึงตรวจยึดและอายัดไว้เป็นของกลางแล้วนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>โรคไต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมากนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่รับประทานยาบางชนิด เช่น ยาต้านการอักเสบ (NSAIDs) ยาสมุนไพร หรือผู้ที่ได้รับเคมีบำบัดที่มีผลต่อไตควรหมั่นตรวจเช็กร่างกายและสังเกตความผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคไตเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญทั่วโลกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่โรคไตเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนตามมา การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหาความเสี่ยงของโรคไตในระยะเริ่มต้น และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง</p> <p>- รศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ นพ.เชี่ยวชาญ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคไตเกิดได้จากหลายสาเหตุและมีกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงและชะลอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเสื่อมของไต หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงเป็นโรคไตควรพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคพัฒนาไปสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด</p>	
<p><b>เตือนอันตรายการใช้เครื่องชูดหินปูน Ultrasonic</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, MSN, brightTV )</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า คราบหินปูนเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ที่แข็งตัวอาจนำไปสู่ปัญหาเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ ฟันผุ และกลิ่นปาก โดยการชูดหินปูนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางที่ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อให้การกำจัดหินปูนเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการวางจำหน่ายเครื่องมือชูดหินปูน Ultrasonic ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่สะดวกและประหยัด แต่การชูดหินปูนไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์</p> <p>- ทพญ. ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องชูดหินปูน Ultrasonic เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้หลักการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงและน้ำในการกำจัดคราบหินปูนที่สะสมอยู่บนผิวฟันและใต้เหงือก การใช้งานเครื่องมือชนิดนี้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เนื่องจากต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะการมองเห็นและความเข้าใจกายวิภาคของช่องปาก เพื่อให้สามารถกำจัดหินปูนได้อย่างหมดจดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างฟัน ซึ่งการใช้เครื่องชูดหินปูนด้วยตัวเองที่บ้านไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น</p>	
<p><b>การอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.เขต 4 สระบุรี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพและยั่งยืน</p>	
<p><b>แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณ สปสช.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- กัญพัชร รจิตโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีมติบอร์ด สปสช. จ่ายเงินล่วงหน้าให้ รพ.ขอนแก่น 242 ล้านบาท จากการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขที่ผ่านมาสมาชิก กมธ.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณของ สปสช.ที่ไม่เพียงพอต่อหน่วยบริการสังกัดสาธารณสุข โดยในที่ประชุมมี ผอ.รพ.พิษณุโลก และตัวแทนผู้บริหารรพ.ขอนแก่น เข้าร่วมโดยมีข้อเสนอสำคัญ 4 ประการ ให้ สปสช. ปรับปรุงการจัดงบประมาณเพื่อบรรเทาวิกฤติสภาพคล่องของรพ.ทั่วประเทศ ในฐานะรองประธาน กมธ.การสาธารณสุขขอขอบคุณที่ตอบสนองข้อเรียกร้องข้อจากการประชุมของบอร์ด สปสช. แต่ยังมีหลายประเด็นที่จะพิจารณาแนวทางผลักดันทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่และอนุกรรมการต่อไป</p>	
<p><b>การขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมกับ สสส. และ คณะแพทยศาสตร์ มศว. ร่วมแถลงข่าวผลการสำรวจพฤติกรรมทัศนคติและการได้รับความรู้ด้านการบริโภคยาสูบของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพในประเทศไทย และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาวิชาชีพสุขภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบในวิชาชีพสุขภาพ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสม ขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคยาสูบ และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มนิสิตนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพให้พร้อมเป็นกำลังหลักในการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งนำไปสู่สังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน</p>	
<p><b>รพ.มิถิณญารักษ์พระราชวชิรวิทยาคม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, 77kaoded, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด รพ.มิถิณญารักษ์ พระราชวชิรวิทยาคม รพ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด อย่างเป็นทางการ จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้พื้นที่อ.วัชบุรีเป็นต้นแบบ เพื่อให้บริการบำบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง ภายใต้มาตรฐานของ สธ. ที่เป็นศูนย์กลางบำบัดยาเสพติดในระดับอำเภอสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นพร้อมเดินหน้าสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน</p>	
<p><b>การตรวจสอบปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำกก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mgronline, Chiangmainews, มติชน, สำนักข่าวชายขอบ)</p> <p>- นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผช.นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การเผยแพร่ผลตรวจคุณภาพน้ำผิวดินแม่น้ำกกใน ต.ท่าตอน และ ต.แม่ยาว อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ พบค่าตะกั่วและค่าสารหนูเกินค่ามาตรฐาน และในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้สั่งการให้ สสอ.แม่เมาะ ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและวางระบบเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทุกแห่งยังไม่พบผู้ป่วย และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง 9 แห่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รวมถึงการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพประชาชนในพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังข้อมูลการเจ็บป่วยในรพ.อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ดังกล่าวแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการนำน้ำในแม่น้ำกกมาบริโภคหากพบอาการผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยงานอย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>ระบบวิดีโอคอลกู้ชีพ NDEMS</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mgronline, ข่าวสด)</p> <p>- ดร.พิเชษฐ หนองช้าง เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า จากกรณีที่มีคลิปเจ้าหน้าที่รพ. สอนญาติผู้ป่วยทำการกู้ชีพฉุกเฉินผ่านวิดีโอคอลเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ รพ.ยะลา ซึ่งในคลิปเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่ทุก รพ. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยการใช้ระบบวิดีโอคอลกู้ชีพหรือที่เรียกว่า National Digital Emergency Medical Services Platform (NDEMS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉินกลางของประเทศที่มีมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยระบบนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและแม้กระทั่งคนหลงป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>อุบัติเหตุโครงสร้างอาคารโรงชาลุ่ม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (CH7, สยามรัฐ, Amarintv, บ้านเมืองออนไลน์, มติชน)</p> <p>- สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุโครงสร้างหลังคาเหล็กของอาคารโรงชาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ จ.เชียงราย พังถล่มส่งผลให้แรงงานชาวเมียนมา เสียชีวิต 1 คน และมีผู้บาดเจ็บ 6 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวไทย บาดเจ็บสาหัส 2 คน เจ้าหน้าที่เร่งนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่ง รพ.เวียงป่าเป้า รวมทั้งขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงหรือภาพของผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อคำนึงถึงจิตใจของผู้ประสบเหตุและครอบครัวและป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจิตของประชาชน</p>	
<p><b>รถทัวร์บรรทุกนักท่องเที่ยวเสียชีวิตหลักพลิกคว่ำตกถนน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mgronline, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน)</p> <p>- สสจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ภูเก็ตเสียชีวิตหลักพลิกคว่ำริมถนนเพชรเกษม จ.เพชรบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงประสานหน่วยกู้ชีพ รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี รพ.มหาชัยเพชรรัตน์ และอาสาสมัครกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่</p>	
<p><b>การตรวจสอบอาการผิดปกติป่วยไม่ทราบสาเหตุ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kapook, tnews, Chiangmainews, CH3, ข่าวสด)</p> <p>- เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โปสตัดเพซบุ๊กเล่าเหตุการณ์เมื่อมีผู้ป่วยชายวัย 59 ปี ถูกนำตัวส่ง รพ.แม่จัน จ.เชียงราย หลังพบว่ามีอาการผิดปกติคือมีหนองและแมลงออกตามร่างกาย จากข้อมูลพบก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเข้าไปหาเห็ดหรือหน่อไม้ในป่า และถูกแมลงจำนวนมากไม่ทราบชนิดรุมตอมบริเวณศีรษะและลำตัว หลังจากกลับมาบ้านได้ประมาณ 2 วัน บริเวณศีรษะเริ่มมีอาการคันและเป็นแผลเมื่อถอดหรือบีบคุดพบว่า มีหนองและแมลงออกมาจากแผล ทำให้ญาติตัดสินใจรีบขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยและนำตัวส่งรพ.เป็นการเร่งด่วน ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าเกิดจากสาเหตุใดโดยอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบอาการและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป</p>	